

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๒๒๕๖



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

เรื่อง ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้บริหารส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการประชุมดังกล่าว มีข้อราชการสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ โดยได้นำเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เครือข่ายภายใน (Intranet) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ <http://moinet> และทาง Internet
ที่ www.moi.go.th เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ มากบุญ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน ส่วนนโยบายและแผนรวม

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๕๔๖๘ , ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒

วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. การปฏิบัติงานในไตรมาสสุดท้าย ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒</p>	<p>- กระบวนการบริหารงานภาครัฐ ตามแบบ ๓ - ๖ - ๓ คือ ในไตรมาสที่หนึ่งเป็นขั้นตอนของการวางแผนและเตรียมการ ไตรมาสที่สองและสามจะเป็นขั้นตอนการปฏิบัติ หรือ Implementation และในไตรมาสที่สี่จะเป็นเรื่องของการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการปฏิบัติงานให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๒. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๗ พรรษา (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒)</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน คือ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และภาคเอกชน จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๗ พรรษา</p> <p>- โดยในสวนกลาง มีการจัดพิธีและแสดงมหรสพบริเวณท้องสนามหลวงตลอดถนนราชดำเนินจนถึงลานพระราชวังดุสิต</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>(ลานพระบรมรูปทรงม้า) โดยจัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และการแสดงมหรสพต่าง ๆ</p> <p>- ในส่วนภูมิภาค ให้ทุกจังหวัดจัดเหมือนกับส่วนกลาง รูปแบบคล้ายการจัดงานวันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยให้ถือเป็นงานที่สำคัญของชาติ ต้องจัดให้ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะเพิ่มเติม กิจกรรมให้มีความหมายและแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย คือ กิจกรรมการปลูกต้นไม้ “แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ ถวายแม่ของแผ่นดิน จำนวน ๗๗ ล้านต้น” สำหรับรายละเอียด จะแจ้งให้ทราบต่อไป</p>	
<p>๓. การรณรงค์ป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1N1)</p>	<p>- ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความร่วมมือไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1N1) โดยให้ทุกจังหวัดให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในการระวัง ป้องกัน รักษา รวมทั้งการสร้างลักษณะนิสัยที่ถูกต้องต่าง ๆ ซึ่งการรณรงค์เหล่านี้ต้องผ่านกลุ่ม องค์กร สถาบันต่าง ๆ มากมาย เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา เป็นต้น</p> <p>ให้ทุกจังหวัดบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นกำลังหลักให้แก่กระทรวงสาธารณสุข โดยหลายจังหวัดได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการดำเนินการคล้ายกับกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนก ซึ่งได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตร ๗ รณรงค์ป้องกันการระบาดของโรคและประสบผลสำเร็จด้วยดี</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๔. การป้องกันแก้ไขปัญห และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ</p>	<p>- ตามที่ได้แจ้งเตือนเรื่องอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ผ่านมา และขณะนี้ เป็นช่วงฤดูฝน ให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัย โดยให้ดำเนินการในทันทีที่เกิดภัยประเภทต่าง ๆ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ซึ่งการเกิดภัยธรรมชาติแม้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ก็ก็เป็นเรื่องที่สามารถป้องกัน แจ็งเตือน และเฝ้าระวัง เพื่อลดความเสียหายได้</p>	
<p>๕ การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสฟติด</p>	<p>- ในเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด ซึ่งทุกจังหวัด มี ศตส.จ. บูรณาการการดำเนินการในเรื่อง การป้องกัน ๕ รั่ว การปราบปราม และการบำบัดรักษาพื้นที่ ซึ่งการประเมินผลรายพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเป็นการดำเนินการของ บปส. แต่ของกระทรวงมหาดไทยยังไม่เห็นภาพ output หรือ outcome ของงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเหมือนอย่าง ของตำรวจ หรือสาธารณสุขที่ทำเรื่องการปราบปราม และบำบัดรักษา</p> <p>ในการทำงานจะต้องมีทั้ง work hard และ work smart ไปด้วยกัน ขอให้ผู้บริหารช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถ สร้างผลการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติดของกระทรวงมหาดไทย ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๖. การดูแลรักษาความสงบ เรียบร้อยในบ้านเมือง</p>	<p>- ตามที่ขณะนี้ได้เกิดปัญหาการแตกแยกทางความคิด ซึ่งอาจเพราะด้วยการได้รับฟังข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ข้อมูลที่ผู้นำเสนอไม่ต้องการบรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์ แต่ต้องการยั่วยุ ปลุกกระดม การนำเสนอข้อมูลลักษณะนี้มีมากขึ้นและหนักขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละชุมชน สร้างปัญหา ความขัดแย้ง อันจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง</p> <p>ให้ทุกจังหวัดและทุกอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) จัดประชุมชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม มีเหตุ มีผลแก่ประชาชน เช่น การขอรับพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งมีการปลุกกระแสผ่านสื่ออยู่ในขณะนี้ มีความถูกต้อง เหมาะสม บังควร มิบังควรอย่างไร</p> <p>๒) ให้ทำความเข้าใจกับผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ในลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ ว่าการสร้างความปลอดภัยซึ่งกัน ไม่เคยทำให้สังคมดีขึ้น มีแต่สังคมที่กำลังจะแตกสลาย เท่านั้นที่คนในสังคมคิดแต่จะเกลียดซึ่งกันเอง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์)</u></p> <p>๑. การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียน ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว โดยให้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการว่าหากไม่ทำตามกฎหมายจะเกิดความเสียหายแก่สถานประกอบการและบรรดาแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการเอง</p> <p>- ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ให้ความร่วมมือในการไปตรวจราชการ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เรื่องแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดอย่างทั่วถึง</p>	<p>- ทุกจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวในพื้นที่</p> <p>- จังหวัดสมุทรสาคร</p>
<p>๒. การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและค่าตอบแทน อสม.</p>	<p>- ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรื่องของงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้อนุมัติเงินงบประมาณจำนวน ๒,๒๘๓ ล้านบาท ซึ่งเงินงบประมาณดังกล่าวจะสามารถจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ และค่าตอบแทน อสม. ได้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒</p> <p>ให้ทุกจังหวัดกำกับดูแล การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและค่าตอบแทน อสม. อย่างเข้มงวด โดยให้มีการจ่ายเป็นประจำทุกเดือน สำหรับวิธีการให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพและค่าตอบแทนในพื้นที่</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม)</p> <p>๑. ข้อสั่งการ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล)</p>	<p>๑.๑ การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องดำเนินการภายในพื้นที่เท่านั้น ไม่ให้มีการโอนเงินงบประมาณไปดำเนินการในพื้นที่อื่น</p> <p>๑.๒. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ (14 th Asean Summit) ที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ ๒๓ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒</p> <p>ให้ ๕ จังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และ ศอ.บต. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ข้อเท็จจริงในพื้นที่เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรี สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงและทำความเข้าใจในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔</p> <p>๑.๓ การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายจำนวน ๖๙๖ หมู่บ้าน ที่มีรายได้น้อยตามแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕</p> <p>ให้ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายจำนวน ๖๙๖ หมู่บ้านที่มีรายได้น้อย ตามแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ ซึ่งเงินจากโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งจะเบิกจ่ายได้ก่อนปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณก็จะสามารถดำเนินการในพื้นที่ได้ทันที</p>	<p>- จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๒. การดำเนินคดีกับผู้ทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ และบุกรุกที่ดินของรัฐ</p>	<p>- จากการที่ได้ไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดต่างๆ พบว่า คดีเกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งผู้ว่าราชการ จังหวัดและนายอำเภอในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวน มักจะไม่ได้รับข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงทำให้มีการ ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการบุกรุกที่ดินและ ทำลายทรัพยากรป่าไม้เป็นจำนวนมาก</p> <p>ให้ทุกจังหวัดที่มีการดำเนินคดีเกี่ยวกับการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ เอาใจใส่เรื่องการทำความเห็นในสำนวน ที่พนักงานอัยการขอความเห็นชอบ โดยให้ทุกจังหวัด ดำเนินการอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๓. ให้จังหวัดชายแดน ภาคใต้ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการในพื้นที่ ให้ประชาชนได้รับทราบ</p>	<p>๓.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ให้ขยายระยะเวลาการประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไป เป็นระยะเวลา ๓ เดือน และได้มอบหมายสำนักงาน สภามันคงแห่งชาติ (สมช.) ศึกษาแนวทางการจัดให้มี หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับ ประชาชนในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>ให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และชี้แจงประชาชนว่ารัฐบาล ยังคงดำเนินการตามนโยบาย เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยให้ ประชาชนเข้าใจตรงกันในทุกพื้นที่</p> <p>๓.๒ การมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาความ ไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กระทรวงมหาดไทยจะจัดประชุมมอบนโยบายและ แนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดกระบี่ โดยเชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุข เพื่อหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้ โดยแบ่งการประชุมเป็น ๒ รุ่น ดังนี้</p>	<p>- จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>- จังหวัดชายแดนภาคใต้</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>รุ่นที่ ๑ กำหนดและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดยะลา และปัตตานี จัดในวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒</p> <p>รุ่นที่ ๒ กำหนดและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และสงขลา จัดในวันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒</p> <p>โดยให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบด้วย</p>	
<p>๔. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการ</p>	<p>๔.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติดในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ให้ ศตส.จ. และ ศตส.อ.ดำเนินการตามข้อสั่งการ ๙ ข้อ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติดตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกันของรัฐบาลที่ได้สั่งการไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และรายงานให้กระทรวงทราบ</p> <p>๔.๒ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ ขณะนี้พบปัญหาใน ๖ จังหวัด คือ ชัยภูมิ เชียงราย พะเยา ร้อยเอ็ด ยโสธร และลำพูน โดยมีปัญหา จำนวน ๑๓ เรื่อง ซึ่งจะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้เข้าไปทำกินในที่ดินสาธารณะประโยชน์ ซึ่งรัฐบาลกำลังดำเนินการโครงการ โฉนดชุมชนและธนาคารที่ดิน หรือใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ในการให้ประชาชนทำกินหรืออยู่อาศัยเป็นระยะเวลา ๕ ปี</p> <p>๔.๓ การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ (Reshape) ขณะนี้ มี ๘ จังหวัด คือ ลพบุรี กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ ราชบุรี สระบุรี แม่ฮ่องสอน และสตูล ยังไม่ได้ส่งเรื่องให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่อจะได้มีแนวเขตที่ดินของรัฐและเอกชนที่ชัดเจน อันจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและภาครัฐ</p>	<p>- ๑๔ จังหวัดภาคใต้</p> <p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- จังหวัดลพบุรี กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ ราชบุรี สระบุรี แม่ฮ่องสอน และสตูล</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๕. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยประเภทต่าง ๆ</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดประสานการดำเนินงานกับส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัย หากเกิดภัยในพื้นที่ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>
<p>๖. การติดตามการดำเนินการเรื่องระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>- ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ติดตามการดำเนินการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในการดำเนินการ กรมการปกครองได้แจ้งให้ทำการติดตั้งกล้อง ๘ ครั้ง และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทำการติดตั้งกล้อง ๑ ครั้ง</p> <p>สรุปรวม การติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๙ ครั้ง ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๐๖ จุด ในชุมชนเมืองยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล หาดใหญ่ และสุโงโกะ-ลก วงเงิน ๗๔ ล้านบาท</p> <p>ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๗ ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๖๔ จุด ในพื้นที่ชุมชนเมือง ๔ แห่ง คือ อำเภอเมืองตากใบ อำเภอศรีสาคร อำเภอรือเสาะ อำเภอเย็งอ วงเงิน ๒๓ ล้านบาท</p> <p>ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๘ ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๙๖ จุด ในชุมชนเมือง คือ อำเภอเมืองยะลา ที่ อำเภอหนองจิก อำเภอรามัญ อำเภอยะรัง อำเภอระแงะ อำเภอสุโงโกะ-ลก วงเงิน ๓๐ ล้านบาท</p> <p>ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๘ ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๕๐๐ จุด วงเงิน ๓๒๔ ล้านบาท</p> <p>ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๕๘ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่เทศบาลเมืองสงขลา วงเงิน ๑๐ ล้านบาท</p> <p>ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๕๘ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่เทศบาลเมืองนครหาดใหญ่ วงเงิน ๑๐ ล้านบาท</p> <p>ครั้งที่ ๗ ปี ๒๕๕๙ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่เทศบาลเมืองยะลา จำนวน ๓๐๐ จุด วงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท</p>	<p>- สำนักกฎหมาย สป.มท. - ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ครั้งที่ ๘ ปี ๒๕๕๙ ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๖๐ จุด ในพื้นที่ ๒๐ อำเภอ วงเงิน ๑๖๐ ล้านบาท</p> <p>ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๐ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ว่าจ้างบริษัท Digital Research and Consulting Co., Ltd ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๔๒ อำเภอ จำนวน ๓,๕๒๐ กล้อง วงเงิน ๙๖๙ ล้านบาท</p> <p>ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ คือ กล้องวงจรปิดที่ทำการติดตั้งแล้วทั้ง ๙ ครั้ง ใช้วงเงิน ๑,๕๐๐ ล้าน มีบางส่วนใช้การไม่ได้</p> <p>ขอเน้นย้ำในการติดตั้งครั้งที่ ๙ ซึ่งเป็นครั้งล่าสุด กระทรวงมหาดไทย ได้ว่าจ้างทำสัญญากับ บริษัท Digital Research and Consulting Co., Ltd สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ปัจจุบันยังไม่สามารถส่งมอบงานได้ แม้แต่งวดเดียว ซึ่งในการดูแลเรื่องความมั่นคงปลอดภัย เมื่อมีเหตุการณ์ความรุนแรงและไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ ส่วนราชการไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และกล้องวงจรปิดทั้งหมดที่ว่าจ้าง บริษัท Digital Research and Consulting Co., Ltd ให้ติดตั้ง จำนวน ๓,๕๒๐ กล้อง จะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไร หรือจะบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่ ขอให้ฝ่ายกฎหมาย ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามที่วัตถุประสงค์ของทางราชการ</p> <p>สำหรับ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เตรียมความพร้อมในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ หากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ไม่สามารถใช้งานได้ ให้แก้ไขปัญหาในการพิสูจน์ทราบและการป้องกันการเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่อย่างเข้มงวด</p>	

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวิชัย ศรีขวัญ)</p> <p>๑. การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒</p>	<p>- ตามที่สำนักงาน กปร. ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานประมาณ กระทรวงมหาดไทย กองทัพอากาศ และสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒ โดยกำหนดส่งผลงานได้ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒</p> <p>ให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทราบโดยทั่วกัน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๒. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๗ พรรษา (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒)</p>	<p>- ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กระทรวงมหาดไทย จะจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๗ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ สำหรับรายละเอียดในการจัดงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๓. โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร</p>	<p>- ขอขอบคุณทุกจังหวัดที่ให้ความร่วมมือในการส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว ซึ่งตามเป้าหมายในปี ๒๕๕๒ จะพระราชทานทุนการศึกษาให้จังหวัดละ ๒ ทุน ให้ทุกจังหวัดยืนยันรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ใน Website กองกลาง สป. ที่ http://www.gad.moi.go.th ในหัวข้อแบบยืนยันการจัดลำดับความสำคัญเสนอรายชื่อผู้รับพระราชทานทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๔. โครงการไปรษณียบัตร “ร้อยใจไทยรักดี ๑๐๘ ปี สมเด็จพระเจ้า”</p>	<p>- ตามที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้ขอความร่วมมือ กระทรวงมหาดไทย ให้ส่งไปรษณียบัตรให้จังหวัดต่างๆ ให้ช่วยจำหน่ายแก่ประชาชน และให้เขียนข้อความที่ประทับใจ ในพระราชจริยาวัตร ลงในไปรษณียบัตร เพื่อนำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๒</p> <p>ให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๕. การประชุมสุดยอด อาเซียน ครั้งที่ ๑๔ (14 th Asean Summit) ที่จังหวัดภูเก็ต (วันที่ ๒๓ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒)</p>	<p>- ให้ ๒๐ จังหวัดที่เกี่ยวข้องในการประชุมสุดยอด อาเซียน ครั้งที่ ๑๔ (14 th Asean Summit) ที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ ๒๓ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ คือ จังหวัดสมุทรปราการ (สนามบินสุวรรณภูมิ) และจังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่านไปยัง จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พัทลุง ตรัง พังงา สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส นครปฐม และเพชรบุรี ซึ่งจังหวัด เหล่านี้จะเป็นจังหวัดที่เป็นหน่วยสนับสนุนในการจัดการ ประชุมในครั้งนี้ เช่น การสนับสนุนการจัดทำป้ายสนับสนุน การประชุม การเตรียมพร้อมรักษาความปลอดภัยสถานที่ ราชการ การทำความเข้าใจกับประชาชนและให้ดูแลความ เคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆ</p> <p>โดยกระทรวงมหาดไทยยังได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการประชุมสุดยอด อาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว ที่กระทรวงมหาดไทย โดยใช้สื่อสารมหาดไทย หมายเลข ๕๐๘๒๑ ซึ่งสามารถแจ้งข้อมูลเร่งด่วนได้ตลอด ๒๔ ชม.</p>	<p>- จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พัทลุง ตรัง พังงา สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส นครปฐม และเพชรบุรี</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๖. การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร้ายทางเศรษฐกิจ</p>	<p>- ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดจัดทำปฏิทินสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ ในรอบปี ซึ่งขณะนี้หลายจังหวัดดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคำว่า “ภัย” หมายถึงภัยที่เกิดตามธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น ภัยจากราคาพืชผลตกต่ำ ภัยจากแมลงและโรคพืชต่างๆ</p> <p>ให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อม โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลปฏิทินสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ ในรอบปี ซึ่งหากทุกจังหวัดมีความพร้อมก็จะทำให้การป้องกันภัยสะดวงมากยิ่งขึ้น</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , ลีอสาร ๕๐๕๗๗ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒